

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เตรียมเสนอโมเดลการจัดการบุคลากรทางการศึกษาแบบเกาหลีใต้

นำเสนอเมื่อ : 12 ต.ค. 2558

เก็บข้อมูลจากข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง 'ตำรวจ-อปท.'แชมป์ถูกร้องเรียน ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมเสนอกรอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และร่างกฎหมายประกอบอีก 14 ฉบับ เสนอตอ รมว.ศึกษาธิการ ให้พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ และจะเสนอโมเดลการจัดการบุคลากรทางการศึกษาแบบเกาหลีใต้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง

'ตำรวจ-อปท.'แชมป์ถูกร้องเรียน

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" แถลงผลงานปี 58 เผย "ตำรวจ -อปท."ยังครองแชมป์ ถูกประชาชนร้องเรียน เตรียมขงปฏิรูปการศึกษาจริงจัง วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13:54 น. เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พล.อ.วิฑูว์ส รัชตะนันท์ และนายบุรณัฐ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกันแถลงผลงานประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ก.ย. 2558 ภายใต้การเสวนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประชาชน" โดยในปี 2558 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2,906 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,256 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1,650 เรื่อง โดยสถิติประเด็นที่มีการร้องเรียนสูงสุดคือประเด็นเกี่ยวกับตำรวจ รองลงมาคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการดำเนินการลาชาของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ

นายศรีราชา กล่าวว่

ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากจะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว ยังดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการส่งเสริมและกระตุนคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน ติดตามประเมินผล และจัดทำขอเสนอในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหลายเรื่อง และยังมีเรื่องที่สำคัญที่กำลังตรวจสอบ คือกรณีการคืนทอกาชของ ปตท.ที่ผู้ตรวจการเห็นว่า ปตท.ยังคืนไม่หมด จึงจะขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งในคดีดังกล่าว เพราะเห็นว่าหาก ปตท.คืนทอกาชทั้งหมด รวมทั้งคาเซาทอกาชก็จะทำให้ประเทศมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณแสนล้านบาท

นอกจากนี้ขณะนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังได้เสนอกรอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และร่างกฎหมายประกอบอีก 14 ฉบับ เสนอตอ รมว.ศึกษาธิการ ให้พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ และจะเสนอโมเดลการจัดการบุคลากรทางการศึกษาแบบเกาหลีใต้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง

ภายหลังการแถลงข่าว นายศรีราชา พล.อ.วิฑูว์ส และนายบุรณัฐ ร่วมกันเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีการกำหนดนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เขารวมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานราชเลขาธิการ ในวันที่ 14 ต.ค.นี้ ที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม และวันที่ 15 ต.ค.นี้ ที่ อ.ท่าอุเทน

จ.นครพนม เช่นกัน โดยจะมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี.“

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 12 ตุลาคม 2558](#)